

Nạo phá thai bao nhiêu tiền? phòng khám phá thai an toàn ở Hà Nội

Kèm theo việc quan tâm về phòng khám phá thai an toàn ở đâu và uy tín, liệu trình tiến hành phẫu thuật kết thúc thai ra sao thì chi phí bỏ thai an toàn tại Hà Nội bao nhiêu tiền cũng là dẫn đò chung của rất nhiều phái nữ đang có ý muốn tiến hành phẫu thuật này. Bởi hiện nay, có rất nhiều cơ sở y tế tiến hành kết thúc thai kém uy tín, không đảm bảo tin cậy được mở ra, khiến những phái nữ rơi vào tình cảnh nguy hiểm tính mạng. Hiểu được điều đó, ở nội dung bài viết sau đây, Tiến sĩ-bác sĩ CKI sản phụ khoa Nguyễn Thị Hoàn sẽ giới thiệu đến những phái nữ một vài tin tức chi tiết về vấn đề này.

Bỏ thai an toàn là gì?

Bỏ thai an toàn là quá trình chấm dứt thai nhi được tiến hành bởi nguồn nhân lực bác sĩ chuyên khoa giỏi, có kỹ năng cao tại cơ sở y tế đủ tiêu chuẩn với đầy đủ những trang thiết bị máy móc, dụng cụ y tế được vô trùng - vô trùng kỹ càng. Việc bỏ thai an toàn sẽ giảm thiểu được tối đa một vài nguy cơ và di chứng diễn ra trong và sau thời điểm khi tiến hành bỏ thai.

Phụ thuộc vào lứa tuổi của thai nhi và hiện trạng sức khỏe cơ thể của phụ nữ có bầu mà những bác sĩ sẽ tư vấn giải pháp bỏ thai an toàn, phù hợp gắn kết cho từng phái nữ.

Sau đây là một vài giải pháp kết thúc thai an toàn đang được sử dụng phổ biến tại những cơ sở y tế:

Phá thai bằng thuốc

Phá thai bằng thuốc là giải pháp kết thúc thai kín đáo, không lấn chiếm, chỉ sử dụng những loại thuốc vận động theo nguyên tắc gây nên sẩy thai tự nhiên. Thuốc bỏ thai sẽ có công dụng làm ngưng sự tiến triển của thai nhi, ngoài ra kích thích tử cung co bóp, tổng tổng xuất thai ra bên ngoài tử cung.

Giải pháp này chỉ được ứng dụng cho một vài tình huống có bầu không quá 7 tuần tuổi, thai đã nằm trong tử cung và phụ nữ có bầu không mắc những bệnh lý tại tim mạch, tuyến thượng thận, cao huyết áp, rối loạn đông máu, mất máu nặng, viêm phụ khoa hay bị dị tật đường sinh dục,...

Mặt tốt của phá thai bằng thuốc: đem tới hữu hiệu cao nhanh chóng, an toàn kín đáo không cần sử dụng những dụng cụ tế ảnh hưởng trực tiếp vào tử cung nên ít gây nên đau đớn và giảm thiểu được những di chứng viêm nhiễm, rách/ thủng tử cung, ...

Hút thai

Hút thai là giải pháp sử dụng thuốc gây nên tê và dụng cụ hút thai chuyên dùng can thiệp qua cổ tử cung để hút thai ra bên ngoài, nhằm chấm dứt quá trình thai nhi. Giải pháp kết thúc thai này thường được những bác sĩ ứng dụng đối với một vài tình huống có bầu từ 6 - 3 tháng tuổi, thai đã nằm trong tử cung và phụ nữ có bầu không mắc những bệnh lý về tim mạch, gan, thận, cao huyết áp, rối loạn đông máu, viêm phụ khoa hay bị dị tật đường sinh dục,...

Mặt tốt của hút thai: đem tới hữu hiệu cao, giai đoạn tiến hành ngắn chỉ khoảng 15 tới 20 phút, không gây nên đau đớn, sức khỏe cơ thể hồi phục nhanh, giảm thiểu tối đa một vài thương tổn ở cổ tử cung,...



Giá phá thai bao nhiêu tiền?

Thông thường, tổng chi phí cho một ca bỏ thai an toàn sẽ bao gồm những danh mục chính như:

- Chi phí khám lâm sàng
- Chi phí siêu âm, xét nghiệm
- Chi phí làm phẫu thuật bỏ thai
- Chi phí tiêu viêm, tái khám.

Bác sỹ Toàn cho biết: Khi chưa khám bệnh, siêu âm để định vị tuổi thai và hiện trạng sức khỏe cơ thể của phụ nữ có bầu thì cực kỳ khó để có thể đưa ra một mức chi phí bỏ thai chi tiết. Bởi mức chi phí này sẽ phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nhau như:

- **Lứa tuổi của thai nhi:** trong trường hợp những phái nữ tiến hành bỏ thai sớm, khi tuổi thai còn nhỏ thì việc tiến hành bỏ thai sẽ đơn giản, đơn giản và thấp hơn. Ngược lại, đối với một vài tình huống tuổi thai lớn thì sẽ yêu cầu phải tiến hành giải pháp bỏ thai phức tạp hơn, chính vì mà mức chi phí cũng đều đắt hơn.
- **Hiện trạng sức khỏe cơ thể của người có bầu:** một vài phụ nữ có bầu có hiện trạng đủ điều kiện sức khỏe, không mắc những bệnh lý viêm nhiễm kèm theo thì sẽ chỉ cần thanh toán cho tiện ích bỏ thai. Còn trong trường hợp phụ nữ có bầu bị viêm phụ khoa, thì sẽ bắt buộc phải tiến hành chữa trị khỏi hoàn toàn hiện trạng viêm nhiễm rồi mới tiến hành kết thúc thai. điều đó sẽ khiến mức chi phí bỏ thai bị đẩy đắt hơn.
- **Giải pháp bỏ thai:** Mỗi một giải pháp bỏ thai sẽ có mức chi phí khác nhau. Thông thường, giải pháp phá thai bằng thuốc sẽ có mức chi phí không cao hơn so với những giải pháp bỏ thai ngoại khoa.
- **Cơ sở y tế tiến hành:** trong trường hợp phái nữ tiến hành bỏ thai tại những cơ sở y tế chuyên khoa uy tín, có nguồn nhân lực bác sỹ chuyên khoa giỏi và những trang thiết bị máy móc hiện đại và tiên tiến thì sẽ có mức chi phí bỏ thai đắt hơn so với những cơ sở y tế chất lượng kém, trung tâm y tế hoạt động trái phép. Nhưng mà, đổi lại, việc bỏ thai tại một vài cơ sở y tế uy tín sẽ giúp đảm bảo an toàn cho sức khỏe cơ thể cùng với kết quả bỏ thai, ngoài ra giảm thiểu tối đa một vài di chứng khi làm phẫu thuật.

Như vậy, để hiểu được chính xác bỏ thai an toàn bao nhiêu tiền thì những phái nữ bắt buộc phải tự giác đến những cơ sở y tế chuyên khoa để được những bác sỹ khám bệnh, xét nghiệm hiện trạng sức khỏe cơ thể và định vị lứa tuổi của thai nhi. Tiếp đó, những bác sỹ mới có thể đưa ra được mức chi phí chi tiết cho từng tình huống. Thường sẽ giao động từ 1.800.000 VNĐ.

Phòng khám phá thai an toàn ở đâu tại Hà Nội

Phòng khám Thái Hà mỗi ngày có hơn 30 ca bỏ thai được phái nữ tín nhiệm và đến tiến hành.

Để có thể đảm bảo an toàn cho sức khỏe cơ thể, chức năng sinh nở của bản thân thì những phái nữ khi có mong muốn tiến hành bỏ thai thì cần tìm kiếm và chọn lựa cho mình những cơ sở y tế chuyên khoa uy tín, đảm bảo tin cậy với nguồn nhân lực bác sĩ chuyên khoa giỏi, có trình độ cao và đầy đủ những trang thiết bị máy móc y tế.

Địa điểm uy tín, uy tín mà những phái nữ có thể vận dụng chọn lựa khi có nguyện vọng khám bệnh và tiến hành phẫu thuật kết thúc thai là phòng khám Thái Hà. Trung tâm y tế đang là cơ sở y tế uy tín top đầu, trực thuộc quản lý của chính quyền, chuyên tiến hành khám bệnh và chữa trị những bệnh lý nam khoa, bệnh phụ khoa, những bệnh truyền nhiễm qua đường sinh dục, tiến hành những giải pháp KHHGD, kết thúc thai an toàn,...

Phòng khám Thái Hà cũng là một cơ sở y tế chuyên khoa cung ứng đầy đủ những tiêu chí của một trung tâm y tế hút thai uy tín mà những phái nữ có thể yên tâm chọn lựa.

- đảm bảo tính pháp lý cao: phòng khám Thái Hà đã được chính quyền cấp giấy phép vận động khám chữa trị những bệnh phụ khoa, chăm sóc chức năng sinh nở, trong đó có tiến hành bỏ thai an toàn cho phái nữ bằng hai giải pháp, đó là: phá thai bằng thuốc và hút thai.
- Trang thiết bị máy móc hiện đại và tiên tiến: Với đội ngũ cơ sở hạ tầng xa hoa, những phòng xét nghiệm, phòng nạo thuật được đầu tư trang thiết bị máy móc y tế hiện đại và tiên tiến, tối tân, được nhập khẩu nguyên chiếc từ những nước phát triển... giúp đạt kết quả nhanh chóng, chính xác. Từ đó, có thể phỏng đoán được chính xác tuổi thai, khu vực thai và đưa ra giải pháp bỏ thai thích hợp. Ngoài ra, trung tâm y tế còn đem tới môi trường y tế sạch sẽ, những dụng cụ y tế được tiến hành vô trùng - vô khuẩn kỹ càng, nhằm ngăn ngừa nguy cơ viêm nhiễm chéo.
- Liệu trình bỏ thai bài bản, đúng theo quy tắc: Một điều nhất là tại phòng khám Thái Hà đó là trước khi kết thúc thai, phái nữ sẽ được rửa sạch âm hộ bằng kỹ thuật tia nắng sinh học nhằm ngăn ngừa nguy cơ viêm nhiễm sau thời điểm bỏ thai. Ngoài ra, sau thời điểm kết thúc thai, những phái nữ sẽ được các chuyên gia tại đây kê thêm một vài phương thuốc y học cổ truyền giúp kích thích sức khỏe cơ thể, bồi bổ huyết khí, điều chỉnh nội tiết, ngăn ngừa hiện trạng tàn nhang, sạm da sau thời điểm bỏ thai và giúp đỡ hồi phục tử cung, buồng trứng của phái nữ.
- Chi phí cụ thể chi tiết: Mức chi phí kết thúc thai tại trung tâm y tế cực kỳ thích hợp, ổn định và được kê khai cụ thể chi tiết thích hợp với quy tắc của Bộ Y tế.

Ngoài ra, với nguyện vọng đem tới tiện ích y tế tốt nhất, trung tâm y tế luôn coi trọng đầu tư đội ngũ trang thiết bị máy móc y tế hiện đại và tiên tiến, kỹ thuật cao, được nhập khẩu từ một vài nước tiến triển trên trái đất. Môi trường y tế đảm bảo vệ sinh, sạch sẽ, được tiến hành vô trùng - vô trùng kỹ càng nhằm đảm bảo an toàn hoàn toàn cho những phái nữ khi tiến hành kết thúc thai tại đây. Kèm theo đó là mức chi phí khám bệnh và tiến hành kết thúc thai thích hợp, ổn định và được kê khai cụ thể chi tiết rõ nét thích hợp với quy tắc của Bộ Y tế.

Địa chỉ phá thai an toàn ở Hà Nội

<https://phathaihaiha.webflow.io/post/co-so-pha-thai-an-toan-o-ha-noi>

Chi phí phá thai <https://phathaihaiha.webflow.io/post/pha-thai-1-thang-tuoi-bang-thuoc-va-chi-phi>

Review phòng khám đa khoa Thái Hà <https://phongkhamthaiha.org>

Review phòng khám đa khoa Thái Hà

<https://phathaihaiha.webflow.io/post/phong-kham-da-khoa-thai-ha>

phathaihaiha.webflow.io